

..ฉันยินดีและภูมิใจที่ได้เป็นครูกำสอน..

คุณครูยอห์น อธิธิ ทรงเสียงชัย

ฝ่ายจิตตภาบาล โรงเรียนเซนตราฟาแอล สมุทรปราการ



ก่อนอื่นหมด ครูคงต้องขอเล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานก่อนที่จะเข้ามาเป็นครูกำสอน การทำหน้าที่เป็นเด็กเยาวชนที่ช่วยเหลืองานของวัด และได้ออกไปสัมผัสการทำงานที่เยอะมากขึ้นระดับเขต ระดับสังฆมณฑล ระดับชาติ และยังได้มีโอกาสเป็นตัวแทนไปสัมผัสการเข้าร่วมค่ายเยาวชน

ระดับเอเชียครั้งที่ ๗ ณ ประเทศอินโดนีเซียอีกด้วย สิ่งที่ผมต้องการจะบอกคือ ผมได้รับพระพรพิเศษจากพระเจ้าครับ ผมรับรู้ได้ถึงพระเมตตาของพระองค์ที่ส่งมาถึงผม ผมเชื่อทุกครั้งที่ผมได้อยู่ใกล้ชิดกับพระ ในทุกๆวันคนรอบข้างของผมคือพระเยซูเจ้าที่มีชีวิตจริงๆ ที่เราสัมผัสได้ คือผู้ที่มีแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตครับ จนทำให้ผมมาขึ้นอยู่กับคุณ จุดนี้ คือการที่ได้ทำหน้าที่เป็นคุณครูกำสอนในโรงเรียนและที่วัดที่ผมสังกัดอยู่ก็คือวัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ สมุทรปราการครับ



การเป็นครูกำสอนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับ เราต้องเข้าใจบริบทหน้าที่ของเรา การประกาศข่าวดี รวมไปถึงการสอนให้ผู้คนรู้จักกับศาสนคริสต์มากยิ่งขึ้น การเปิดใจ เปิดสติปัญญาในการเสริมสร้างความเชื่อให้ยืนหยัดมั่นคงกับลูกหลานของเรา การรับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ทั้งต่อตนเอง ชุมชน สังคม และรวมไปถึงประเทศชาติ ที่ต้องการพลเมืองที่ดี การนำเอาหลักธรรมคำสอนของพระเยซูเจ้ามาแบ่งปัน ทำให้สังคมเรา

อยู่บนพื้นฐานของความรักและรับใช้ครับ ตัวครูเองก็เคยเป็นผู้ที่เคยได้รับการเรียนรู้มาก่อนครับ ครูเป็นเด็กคนหนึ่งที่ชอบมาที่วัด ช่วยงานของวัด ทำให้ครูได้เรียนรู้เรื่องราวทั้งจากเรื่องเล่า จากหนังสือและ จากการเทศน์สอนของคุณพ่อครับ เรื่องราวที่ควรจะนำไปบอกต่อ แบ่งปันด้วยหัวใจของเรา คือเรื่องของพระเยซู ..



ครูรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจที่ได้รับใช้พระเป็นเจ้า เป็นเครื่องมือของพระองค์ผ่านทางการเป็นครูคำสอน ครูอยากเป็นครูคำสอนตลอดไปจนกว่าครูจะไปรับใช้พระบนสวรรค์ครับ ครูรู้สึกว่าชีวิตของครูพร้อมแล้วสำหรับการช่วยเหลือแบ่งปัน และเสริมสร้างความเชื่อให้กับผู้คนที่สนใจเรื่องราวของศาสนาคริสต์ เรื่องราวของพระเยซู เรื่องราวของความเชื่อที่มีมาตั้งแต่พระเจ้าสร้างโลก จนถึงปัจจุบันนี้



ครูอยากถือโอกาสนี้ขอบพระคุณพระเจ้า และขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในการทำให้ครูมาอยู่ในหน้าที่นี่ครับ ขอพระเจ้าอวยพร และตอบแทนในน้ำใจดีของทุกท่านด้วยหัวใจครับ

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

คุณครูยอห์น อิทธิ ทรงเสียงชัย

ฝ่ายจิตตาศาสนา โรงเรียนเซนต์ราฟาแอล